

เปิดตัวรูปปั้นช้างคู่เมืองคอนจตุรชัยววกนนสวยเลียบอ่าว

นครศรีธรรมราช • พ่อเมืองนครฯ ทำพิธีเปิดตัวรูปปั้นพลาญจำเริญคนชานุสรณ์ บริเวณจุดชมวิวริมถนนเลียบชายฝั่งทะเลสิชล-ขนอม ถนนสวยที่สุดของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ส่วนการก่อสร้างถนนจะแล้วเสร็จตลอดสายภายในระยะเวลา 2 เดือน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดตัวรูปปั้นพลาญจำเริญคนชานุสรณ์ ช้างแสนรู้คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช บริเวณจุดชมวิวช้างอุทยานแห่งชาติหาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ โดยประกอบพิธีทางศาสนา มีพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ มี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 นายอำเภอขนอม นายอำเภอสิชล ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมพิธี

สำหรับการก่อสร้างอนุสรณ์ดังกล่าว เป็นการนำรูปปั้นของพลาญจำเริญ ช้างแสนรู้คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชแต่โบราณ มาตั้งไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งพลาญจำเริญตกจากท้องแม่ เมื่อ พ.ศ. 2382 มีอายุถึง พ.ศ.2479 เกิดและมีชีวิตในเมืองนครศรีธรรมราช ช่วงรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นช้างที่มีลักษณะต้องตามตำราคชลักษณ์ มีลักษณะเป็นมงคล เป็นช้างสำคัญคือ มีกายดำนิล เล็บดำขนทวน และมีหางเป็นพวงยาวลากดิน เชื่อกันว่าเป็นช้างที่รู้ภาษามนุษย์ เฉลียวฉลาดเท่ามนุษย์ จึงเป็นที่มาของช้างแสนรู้คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช



สำหรับการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายสิชล-ขนอม เริ่มจากอ่าวท้องเนียน-อ่าวท้องหยี ต.ขนอม อ.ขนอม ใช้วงเงินงบประมาณกว่า 104 ล้านบาท โดยแนวทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช และแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 8 เมตร พร้อมจุดพักชมวิว ถือเป็นถนนเลียบชายฝั่งทะเลสวยที่สุดของภาคใต้ฝั่งตะวันออก

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการก่อสร้างรูปปั้นพลาญจำเริญว่า ช้างพลาญจำเริญเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-7 มีเรื่องเล่าว่าเป็นช้างที่มีอยู่จริง สามารถศึกษาค้นคว้าได้ แต่ชื่อของตนไปพ้องกับชื่อของพลาญจำเริญเท่านั้นเอง ซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น

ส่วนการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลสิชล-ขนอม ก็อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดอยู่แล้ว ที่ผ่านมามีขาดการผลักดัน ตนจึงมาสานงานต่อทำงานใหม่ ซึ่งต้องขอขอบคุณแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช

ที่ 1 แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติฯ อำเภอขนอม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันจนประสบความสำเร็จ สามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากเขาพลาญดำ อ.สิชล ถึงอ่าวท้องหยี อ.ขนอม ได้ถึง 33 กิโลเมตร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ยืนยันแล้วว่าการก่อสร้างถนนจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาอีก 2 เดือน หากถนนสายนี้แล้วเสร็จเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช และมาเยือนอำเภอสิชลและอำเภอขนอมมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเกาะสมุย เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงด้วย

นายธีระพงษ์ ช้วยชู นายอำเภอขนอม กล่าวว่า สำหรับแผนการพัฒนาถนนดังกล่าว เบื้องต้นทางอำเภอร่วมกับแขวงฯ และอุทยานฯ ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ปอเทือง ทองอุไร และต้นรวงผึ้ง ทำให้ถนนเป็นเส้นสีเขียว และมียอดส่องสัตว์ เนื่องจากในป่ามีหมูป่า กวางม้า และมีผีเสื้อจำนวนมาก พร้อมจัดทำป้ายคิวอาร์โค้ด เพื่อทำประวัติและให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์ ต้นไม้ด้วย ส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ได้มีการของบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งกล้องซีซีทีวี และจัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการ นอกจากนี้บนเนินเขาฝั่งตรงข้ามรูปปั้นพลาญจำเริญจะมีการอัญเชิญรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดมาประดิษฐานให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการบูชาด้วย.